



ที่ ลป ๑๓๑๙/ ๗๓

ที่ว่าการอำเภอเมืองปาน  
ถนนเมืองปาน ลป ๕๒๒๐๔

๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือ ที่ ลป ๐๐๑๙.๑/ว ๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง แจ้งให้พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยให้สรุปสาระสำคัญ รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมพร้อมภาพถ่าย รายงานผลให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการและสรุปผลการประชุมดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทินกร มาชม)  
พัฒนาการอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน  
นายอำเภอเมืองปาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน

โทร.๐๘๑-๘๒๒๕๗๔๗

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good  
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย





การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.  
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗  
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง





สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา	ขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 1 แปลงหรือ 1 ศูนย์จิตอาสาพัฒนาชุมชน มีเพาะพันธ์พืชไม่น้อยกว่า 73 ต้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในการปลูกต่อไป	
๒	ก้าวต่อไป โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน	ผู้เข้ามาเรียนรู้ นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต	
๓	การสร้างความมั่นคงทางอาหาร	การแบ่งปันพืชผักสวนครัวแก่ครัวเรือนเปราะบาง / 1 หมู่บ้าน 1 ทางทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน / กิจกรรมปลูกผัก ณ ศานาสถาน ตามหลัก บวร	
๔	โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก	จัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการ การส่งเสริมการใช้สิทธิชุมชนในการผลิต จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	
๕	ศจพ.	ให้มีการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน การให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี 2566 ครัวเรือนละ 100	
๖	OTOP	มีจำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ลงทะเบียนในระบบเพิ่มขึ้น / ผู้จำหน่ายสินค้าลงทะเบียนเมนู Shop ชุมชน ในระบบ Click ชุมชน	
๗	กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	หนี้กินชำระไม่เกิน ร้อยละ 10 / สมาชิกสตรีประเภทบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้น / มีการรวมกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ และเกิดการหนุนเสริมอาชีพ / การตรวจสอบและรับรองความมีอยู่จริงของลูกหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	
๘	Click ชุมชน	ส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOp มีการสมัครร้านค้าใน shop ชุมชน เพื่อแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้บริการแพลตฟอร์ม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์ ส่งเสริมให้มีการดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์	
๙	การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทั่วประเทศ	
๑๐	กองทุนชุมชน	ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้าน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน/ เพิ่มสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต / รายงานข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในการบริหารจัดการหนี้	
๑๑	การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม	คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง / วินัย / สุจริต จิตอาสา / กตัญญู	